
 

 

 

สรุปรายงานผลการดําเนินงาน 

โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคกลาง 

(จังหวัดสิงหบุร)ี 

-------------------------- 

 

๑. ชื่อโครงการ   สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 

๒. วัน/เดือน/ปท่ีดําเนินการ  วันศกุรที ่๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

๓. สถานท่ี   หอประชุมองคการบริหารสวนจังหวดัสิงหบรุี  

อําเภอเมืองสิงหบุร ีจังหวดัสิงหบรุ ี

๔. กลุมเปาหมาย  

                หนวยงานภาครฐั       ประชาชนทั่วไป                   

              เยาวชน อื่น ๆ  

๕. ความสอดคลองกับรฐัธรรมนูญหรือยุทธศาสตรชาติ  

 สอดคลองกับเจตนารมณและบทบัญญัติตาง ๆ ของรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทยฉบับปจจุบัน

และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ ท่ีตองมีการรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ หรือความตองการของ

ประชาชนทุกภาคสวน และเจาหนาท่ีของรัฐในทุกระดับ ซึ่งการจะดําเนินการใหไปสูผลสัมฤทธิ์เชนวานี้ได

ตองอาศัยกลไกหรือวิธีการท่ีมีลักษณะเปนการพูดคุยหรือหารือแลกเปล่ียนกันระหวางสมาชิกวุฒิสภา 

ประชาชนทุกภาคสวนและเจาหนาท่ีของรัฐในทุกระดับ ซึ่งกลไกหรือวิธีการที่จะทําใหไดขอมูล ปญหา และ

ความตองการที่แทจริงจากทุกฝายตองดําเนินการโดยการลงไปพบปะพูดคุยกับประชาชนและเจาหนาท่ีของ

รัฐในพ้ืนที่ เนื่องจากเปนผูที่ตองประสบกับปญหา อุปสรรค หรือความเดือดรอนอยางแทจริง   

ทั้งนี้ สมาชิกวุฒิสภา มีหนาที่และอํานาจตามที่มาตรา ๒๗๐ของรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน ซึ่งได

กําหนดใหวุฒิสภาตามบทเฉพาะกาลมีหนาท่ีและอํานาจในการติดตาม เสนอแนะ และเรงรัดการปฏิรูป

ประเทศ เพ่ือใหบรรลุเปาหมาย ตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ ตลอดจนการจัดทําและดําเนินการตาม

ยุทธศาสตรชาติ  
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๖. ขอมูลท่ัวไป 

จังหวัดสิงหบุรี ตั้งอยูหางจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 142 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งส้ิน 822.478  

ตารางกิโลเมตร หรือ 514,049 ไร มีอาณาเขตติดตอดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดอําเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท และอําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค 

ทิศตะวันออก ติดอําเภอบานหมี่ และอําเภอทาวุง จังหวัดลพบุรี   

ทิศใต  ติดอําเภอไชโย อําเภอโพธิ์ทอง และอําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง 

ทิศตะวันตก  ติดอําเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท และอําเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 

เขตการปกครอง 
จังหวัดสิงหบุรีแบงการปกครองออกเปน 6 อําเภอ 43 ตําบล 364 หมูบาน 14 ชุมชน ดังนี้ 

 1)  อําเภอเมืองสิงหบุรี มี 8 ตําบล 58 หมูบาน 14 ชุมชน 
 2)  อําเภออินทรบุรี มี 10 ตําบล 105 หมูบาน 
 3)  อําเภอพรหมบุรี  มี 7 ตําบล 42 หมูบาน 
 4)  อําเภอบางระจัน มี 8 ตําบล 77 หมูบาน 
 5)  อําเภอทาชาง มี 4 ตําบล 23 หมูบาน 
 6)  อําเภอคายบางระจัน  มี 6 ตําบล 59 หมูบาน 
 การปกครองสวนทองถิ่น ประกอบดวย องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาลเมือง จํานวน 2 แหง  
เทศบาลตําบล จํานวน 6 แหง และองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 33 แหง 

 

๗. วิธีการดําเนินการ  

             จัดประชุมสัมมนา       จัดเวทีเสวนา            Focus Group  

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ อื่น ๆ   

 จัดเวทีรับฟงความคิดเห็นเพ่ือรับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการบังคับใชกฎหมายจาก

ประชาชนในพ้ืนที่ โดยมีรายละเอียดและสาระสําคัญของการดําเนินงาน ดังนี้ 

 เวลา ๐๘.๕๐ นาฬิกา สมาชิกวุฒิสภา พรอมคณะ เดินทางถึงหอประชุมองคการบริหารสวน

จังหวัดสิงหบุรี อําเภอเมืองสิงหบุรี จังหวัดสิงหบุรี 

 เริ่มการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา 

 นายชํานาญวิทย เตรัตน ผูวาราชการจังหวัดสิงหบุรี กลาวตอนรับคณะสมาชิกวุฒิสภาและ

บรรยายขอมูลสรุปของจังหวัดสิงหบุรีใหคณะรับทราบ 

 นางสาวเงินงาม พอคาทอง พิธีกร กลาวแนะนําสมาชิกวุฒิสภาท่ีไดเดินทางลงพ้ืนท่ีพบประชาชน 

ในครั้งนี้ โดยลําดับ ไดแก 

 ๑. พลเอก เลิศรัตน  รัตนวานิช  ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ 

 ๒. นายวิทยา  ผิวผอง  รองประธานกรรมการ คนท่ีหนึ่ง (หัวหนาคณะ) 
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 ๓. นายลักษณ  วจนานวัช  รองประธานกรรมการ คนท่ีสอง 

 ๔. พลเอก ดนัย  มีชูเวท  รองประธานกรรมการ คนท่ีสาม 

 ๕. นางฉวีรัตน  เกษตรสุนทร  กรรมการ 

 ๖. นายแพทยเจตน  ศิรธรานนท  กรรมการ 

 ๗. นายถาวร  เทพวมิลเพชรกุล  กรรมการ 

 ๘. นายประมาณ  สวางญาติ  กรรมการ 

 ๙. นายปญญา  งานเลิศ  กรรมการ 

 ๑๐. นางสาวเรณู  ตังคจิวางกูร  กรรมการ 

 ๑๑. นายสาธิต  เหลาสุวรรณ  กรรมการ 

 ๑๒. พลเอก สราวุฒิ  ชลออยู  กรรมการ 

 ๑๓. นายอนุศักดิ์  คงมาลัย  กรรมการ  

 ๑๔. ศาสตราจารยคลินิกเกียรติคุณอุดม คชินทร กรรมการ ในคณะกรรมการอํานวยการฯ  

 โดยมี นายโชติวุฒิ  ธนาคมานุสรณ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดสิงหบุรี เขต ๑ เขารวมกจิกรรม

ดังกลาวดวย จากนั้น พิธีกรไดเรียนเชิญตัวแทนคณะกรรมการฯ ขึ้นเวที เพ่ือดําเนินการพูดคุยแลกเปล่ียน

ความคิดเห็นกับประชาชน ประกอบดวย นายวิทยา ผิวผอง พลเอก เลิศรัตน รัตนวานิช นายลักษณ วจนานวัช 

นายแพทยเจตน ศิรธรานนท นางสาวเรณู ตังคจิวางกูร และศาสตราจารยคลินิกเกียรติคุณอุดม คชินทร 

พรอมท้ังเปดวีดิทัศนแนะนําหนาท่ีและอํานาจของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๖๐ ใหประชาชนไดรับชม ท้ังนี้ สาระสําคัญของการแลกเปล่ียนความเห็นกับประชาชน

สามารถสรุปไดดังนี้ 

 นายวิทยา  ผิวผอง  รองประธานกรรมการ คนท่ีหน่ึง ไดกลาวทักทายพูดคุยกับพ่ีนองประชาชน 

พรอมท้ังอธิบายถึงวัตถุประสงคของโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคกลาง และ

กลาวถึงหนาท่ีและอํานาจของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ไดแก 

การพิจารณากล่ันกรองกฎหมาย การติดตามการบังคับใชกฎหมาย อีกทั้งวุฒิสภายังมีหนาท่ีตามบทเฉพาะกาล

ของรัฐธรรมนูญในการติดตามการทํางานและเรงรัดผลสําเร็จของหนวยงานตาง ๆ ในการปฏิรูปประเทศ 

ตามแผนยุทธศาสตรชาติ ไมวาจะเปนหนวยงานสวนกลาง สวนภูมิภาค หรือสวนทองถิ่น ไดจัดใหมีโครงการ 

แผนงาน หรือการใชงบประมาณ ตลอดจนปญหาขอขัดของในทางปฏิบัติ ซึ่งวุฒิสภาจําเปนท่ีจะตองลงมา

ติดตามในพ้ืนที่เพ่ือพบปะกับพ่ีนองประชาชนโดยตรง เพ่ือรับทราบผลการดําเนินงานหรือหากมีขอขัดของ

สามารถนําขอมูลไปใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของแกไขปรับปรุงตอไป พรอมนี้ไดกลาวแนะนํา LINE กลุมสว.พบ

ประชาชนจังหวัดสิงหบุรี ซึ่งจะเปนชองทางในการติดตอส่ือสารระหวางคณะกรรมการโครงการสมาชิก

วุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคกลางและประชาชนจังหวัดสิงหบุรี ซึ่งจะเปนชองทางที่สมาชิก

วุฒิสภาสามารถตอบคําถามหรือขอสงสัยตาง ๆ แกประชาชน และประชาชนก็สามารถติดตามขาวสารและ

รวมกันแสดงความคิดเห็นไดอยางสะดวกรวดเร็ว 
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 นายลักษณ  วจนานวัช รองประธานกรรมการ คนท่ีสอง ไดกลาวถึงอํานาจหนาท่ีของวุฒิสภา 

ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และวัตถุประสงคในการลงพ้ืนท่ีในโครงการ

สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน เพ่ือใหสมาชิกวุฒิสภาและประชาชนมีความใกลชิด เขาใจ เขาถึงและไดรับ

ขอมูลท่ีมีความถูกตองและครบถวน พรอมกลาวถึงกลไกสําคัญในการดูแลประชาชน โดยหากเปนประเด็น

ปญหาท่ีไมซับซอน วุฒิสภาจะชวยประสานไปยังเจาภาพระดับจังหวัดหรือสวนกลาง พรอมติดตามผลการ

ดําเนินงานเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ แตหากเปนประเด็นท่ีมีความซับซอนและจําเปนตองมีการศึกษาเพ่ิมเติม 

จะนําสงไปยังคณะกรรมาธิการเพ่ือเชิญหนวยงานที่เกี่ยวของมาใหความเห็นและหาขอยุติรวมถึงขอมลูท่ีเปน

ประโยชนตอไป  

จากนั้น ไดกลาวถึงพระราชบัญญัติกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งมีเจตนารมณ

ที่มุงสงเสริมและสนับสนุนการรวมกลุมของเกษตรกรในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแกไขปญหาของ

เกษตรกร สงเสริมและสนับสนุนการฟนฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมของเกษตรกร พัฒนาความรูในดาน

เกษตรกรรมหรือกิจกรรมท่ีเกี่ยวเนื่องกับเกษตรกรรมเพ่ือสรางความเขมแข็งใหแกองคกรเกษตรกร และ

พัฒนาศักยภาพในการพ่ึงพาตนเองและเกื้อกูลซึ่งกันและกันระหวางเกษตรกร โดยในสวนของการฟนฟูไดมี

การดําเนินการตามกรอบกฎหมายท่ีกําหนดไว พรอมกลาวถึงการแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติฉบับดังกลาว

ในป พ.ศ. ๒๕๔๔ ที่มีสาระสําคัญ คือ การใหอํานาจกับกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรสามารถจัดการ

หนี้สินของเกษตรกรได ควบคูไปกับการสรางความเขมแข็งใหแกเกษตรกร ทั้งนี้ ไดยกตัวอยางปญหาที่เกิด

ขึ้นกับกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร และไดใชกฎหมายในการแกไขปรับปรุง โดยมีประเด็นปญหา ดังนี้ 

๑) สํานักงานการตรวจเงินแผนดินตรวจสอบการดําเนินงานของสํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร 

พบวามีการนําเงินไปใชโดยไมถูกตองตามวัตถุประสงคและขาดความโปรงใส ๒) มีความเห็นตางของ

กรรมการในกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร โดยเฉพาะกรรมการท่ีมาจากผูแทนของภาคการเกษตร จึงทํา

ใหเกิดปญหาและขอติดขัดในการดําเนินงาน และ ๓) สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไดตรวจสอบ

สาระสําคัญของพระราชบัญญัติฉบับดังกลาวและมีขอทวงติงวา กองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรไม

สามารถใชเงินจากกองทุนไปชําระหนี้แทนใหกับสถาบันการเงินไดโดยเฉพาะหนี้ท่ีไมมีหลักประกัน ซึ่งโดย

หลักการแลวกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรจะเขาไปเจรจาหนี้และชําระหนี้แทน พรอมทั้งยายหนี้และ

ทรัพยสินท่ีเปนหลักประกันของเกษตรกรมาอยูท่ีกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร โดยใหเกษตรกรผอน

ชําระกับกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรแทน ในขณะเดียวกันก็มีการจัดทําหลักสูตรฝกอบรมและฟนฟู

การประกอบอาชีพไปพรอมกันดวย ดังนั้น การนําเงินจากกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรไปชําระหนี้แทน

ในกรณีท่ีเปนหนี้ท่ีไมมีหลักประกันในกรอบกฎหมายเดิมนั้นไมสามารถทําได จากขอทวงติงของสํานักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกาในกรณีดังกลาว จึงทําใหการดําเนินงานของกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรตอง

หยุดชะงักลง ดังนั้น ในรัฐบาลชุดที่แลวจึงไดดําเนินการแกไขปญหาท้ัง ๓ เรื่องดังกลาว โดยในสวนของ

สํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร รัฐบาลไดเสนอใหคณะรักษาความสงบแหงชาติในขณะนั้นใช

มาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ เพ่ือให

คณะกรรมการกองทุนฟนฟูเดิมนั้นยุติการดําเนินงานลงกอนเปนการชั่วคราว และจัดตั้งคณะกรรมการ



๕ 

 

กองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจขึ้นมาเพ่ือทําหนาท่ีไปพลางกอน มิเชนนั้นกองทุนฟนฟูและ

พัฒนาเกษตรกรจะทําหนาที่ไมไดเนื่องจากเกิดความเห็นตางที่คอนขางรุนแรง ในสวนของประเด็นทีเ่กีย่วกบั

ขอทวงติงของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน สํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรตองดําเนินการ

แกไขขอบกพรองโดยทําใหเกิดความชัดเจนโปรงใสขึ้น เนื่องจากในทายท่ีสุดแลวกองทุนฟนฟูและพัฒนา

เกษตรกรจะมีแหลงรายไดท่ีสําคัญจากเงินงบประมาณแผนดิน ดังนั้น การใชจายงบประมาณแผนดินจึงตอง

ดําเนินการดวยความชัดเจน โปรงใส และตรวจสอบได นี่เปนแผนในการพัฒนาหรือปรับปรุงกองทุนฟนฟู

และพัฒนาเกษตรกรซึ่งตองทําคูขนานกันไป อยางไรก็ตาม คณะรัฐมนตรีชุดท่ีแลวไดอนุมัติราง

พระราชบัญญัติกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... โดยสาระสําคัญ คือ แกไขเพ่ิมเติม 

ใหกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรรับภาระชําระหนี้ใหแกเจาหนี้ของเกษตรกรท่ีมีบุคคลค้ําประกันได  

ซึ่งขณะนี้รางพระราชบัญญัติฉบับดังกลาวไดผานการตรวจสอบถอยคําจากสํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกาและไดนําสงไปยังสภาผูแทนราษฎรแลว จากนั้น จะเขาสูการพิจารณาของวุฒิสภาตอไป 

นอกจากนี้ ไดกลาวถึงโครงการประกันรายไดพืชผลทางการเกษตรของรัฐบาล ซึ่งเปนโครงการที่มุง

ไปที่ ๕ พืชเศรษฐกิจหลัก ประกอบดวย ขาว ขาวโพด ยางพารา มันสําปะหลัง และปาลมน้ํามัน ทั้งนี้ 

ตองการทราบวาเกษตรกรไดรับเงินครบถวนหรือไม มีการตกหลนตรงไหนบาง ขอใหเกษตรกรรวมกันให

ขอมูลเพ่ือใหการดาํเนินงานเปนไปอยางสมบูรณและเกิดประโยชนกับเกษตรกรอยางแทจริง ประการสําคัญ

คือ ขอใหเกษตรกรทุกคนไปขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ ยกเวนเกษตรกรยางพาราที่ตอง 

ขึ้นทะเบียนกับการยางแหงประเทศไทย เพ่ือจะไดรับเงินจากโครงการประกันรายไดของรัฐบาลอยางถูกตอง

ครบถวน  

 ศาสตราจารยคลินิกเกียรติคุณอุดม  คชินทร กรรมการ ในคณะกรรมการอํานวยการฯ ได

กลาวถึงหนาท่ีและอํานาจของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ รวมทั้งใน

บทเฉพาะกาลที่กําหนดใหวุฒิสภามีหนาท่ีพิเศษ คือ การติดตาม เสนอแนะ เรงรัดการปฏิรูปประเทศ ซึ่งเปน

ประเด็นสําคัญท่ีตองการแจงใหประชาชนไดรับทราบวาหนาท่ีในสวนนี้ของวุฒิสภาเปนกลไกอันหนึ่งที่จะ

ชวยใหประเทศมีการพัฒนาไปยังจุดมุงหมายที่รัฐบาลตั้งไว และสวนราชการตาง ๆ ก็ตองดําเนินการตาม

แผนยุทธศาสตรชาติเชนกัน นอกจากนี้ ไดกลาวถึง ๒ ประเด็นสําคัญ คือ ๑) การเตรียมความพรอมและ

ปรับตัวเพ่ือรองรับเทคโนโลยีตาง ๆ โดยเฉพาะความรูเกี่ยวกับดานดิจิทัล ซึ่งคนในวัยทํางานจําเปนอยางย่ิง

ท่ีจะตองมีการเตรียมตนเองใหพรอมรองรับเทคโนโลยีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว เพ่ือจะไดมีความรู 

ทักษะ และศักยภาพท่ีดีตอบสนองผูประกอบการได และ ๒) ผูสูงอายุ ซึ่งจะเปนประเด็นใหญท่ัวโลก 

โดยเฉพาะอยางย่ิงในป พ.ศ. ๒๕๗๖ ที่ผูสูงอายุของประเทศไทยจะเพ่ิมขึ้นเปน ๒๕% ของประเทศ และคน

วัยทํางานจะลดลง ดังนั้น รัฐบาลตองเตรียมการและวางแผนรองรับวาจะทําอยางไรที่จะใหผูสูงอายุได

ทํางานในบริบทที่เหมาะสมและมีรายไดตามสมควรเพ่ือแบงเบาภาระของลูกหลาน  

 พลเอก เลิศรัตน  รัตนวานิช  ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ ไดกลาวถึงหนวยงานปกครองทองถิ่น  

ซึ่งปจจุบันมีจํานวน ๗,๘๕๒ แหง และองคการบริหารสวนจังหวัดสิงหบุรีก็เปนหนึ่งในนั้น อีกทั้งมีเทศบาล

และองคการบริหารสวนตําบลอีกหลายแหงที่ทําหนาท่ีดูแลทุกขสุขของประชาชน กลาวไดวาการปกครอง



๖ 

 

ทองถิ่นมีปรัชญามาจากการกระจายอํานาจของรัฐบาลกลาง ซึ่งพยายามใหทองถิ่นไดปกครองกันเอง โดยมี

พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 

เปนกฎหมายหลัก พรอมนี้ไดกลาววารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ เปนรัฐธรรมนูญ

ฉบับแรกที่ไดกําหนดใหรัฐบาลตองดําเนินการใหเด็กเล็กไดรับการดูแลและพัฒนากอนเขารับการศึกษา 

เพ่ือพัฒนารางกาย จิตใจ วินัย อารมณ สังคม และสติปญญาใหสมกับวัย โดยสงเสริมและสนับสนุนให

องคกรปกครองสวนทองถิ่นและภาคเอกชนเขามีสวนรวมในการดําเนินการดวย 

 นายแพทยเจตน  ศิรธรานนท กรรมการ ไดกลาวถึงหนาท่ีและอํานาจของสมาชิกวุฒิสภาตาม

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ซึ่งไดกําหนดใหสมาชิกวุฒิสภามีหนาที่หลัก คือ การ

กล่ันกรองกฎหมาย การตรวจสอบการทํางานของฝายบริหาร อีกประการหนึ่งคือหนาที่ตามบทเฉพาะกาล 

๕ ป ซึ่งไดกําหนดไววาใหสมาชิกวุฒิสภาติดตาม เสนอแนะ และเรงรัดการปฏิรูปตามท่ีรัฐธรรมนูญกําหนดไว 

อยางไรก็ตาม ปญหาของประชาชนที่พบเปนอันดับตน ๆ นั่นคือ ๑) เอกสารสิทธิ์ที่ดินทํากิน ซึ่งเปนปญหาที่

แกไขยาก เนื่องจากมีหนวยงานท่ีเกี่ยวของจํานวนมาก และใชกฎหมายที่เกี่ยวกับที่ดินแตกตางกัน กฎหมาย

แตละฉบับใชอัตราสวนแตกตางกัน กอใหเกิดปญหาพ้ืนที่ทับซอนกัน ทั้งนี้ ปจจุบันมีคณะกรรมการนโยบาย

ที่ดินแหงชาติ  มาทําหนาที่แกไขปญหาดังกลาว โดยมีนายกรัฐมนตรเีปนประธานกรรมการ ๒) ทรัพยากรน้ํา

เปนอีกหนึ่งปญหาใหญ ซึ่งปจจุบันมีพระราชบัญญัตทิรัพยากรน้ํา พ.ศ. ๒๕๖๑ เปนชองทางในการแกไขและ

บูรณาการรวมกัน และ ๓) ถนน ซึ่งเปนความตองการและเปนปญหาใหญของประชาชน ดวยเหตนุี้ สมาชิก

วุฒิสภาจึงลงพ้ืนท่ีเพ่ือรับฟงเรื่องตาง ๆ พรอมเก็บรวบรวมขอมูลและนําไปประกอบการปฏิบัติหนาท่ีตอไป  

นางสาวเรณู  ตังคจิวางกูร กรรมการ ไดกลาวถึง สถิติการเลือกตั้งของจังหวัดสิงหบุรีที่มีประชาชน

ไปเลือกตั้งเปนจํานวนมาก รวมทั้งสถิติของผูวางงานที่มีจํานวนนอย พรอมกลาวแนะนําชองทางการหางาน

ของผูวางงาน นั่นคือ Job Box ซึ่งเปนนวัตกรรมใหมของกระทรวงแรงงาน โดยเปนตูท่ีจะอํานวยความ

สะดวกแกประชาชนท่ีตองการมีงานทํา สามารถจับคูคนใหตรงกับงาน หางานไดตรงใจ โดยใชบัตร

ประชาชนเพียงใบเดียวในการหางาน ภายในตูบรรจุขอมูลตาง ๆ ครบครัน ซึ่งคนหางานสามารถระบุ

ลักษณะงาน คนหาพ้ืนท่ีตั้ง ชื่อบริษัท อัตราเงินรายได เพียงปลายนิ้วกดสัมผัสทํารายการจะเชื่อมโยงไปถึง

ระบบการสมัครงาน สะดวกรวดเร็ว ประหยัดเวลา โดยจะตั้งบริการทุกจังหวัดท่ัวประเทศ เปนทางเลือกใหม

ที่สามารถหางานไดทุกที่ทุกเวลา นอกจากนี้ ในเรื่องที่เกี่ยวกับโฮมสเตย โดยสวนตัวเห็นวาจังหวัดสิงหบุรี

เปนจังหวัดท่ีนาทองเท่ียวและไมไกลจากกรุงเทพฯ โดยเฉพาะศูนยเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเปนสวนท่ีสงเสริม

การทองเที่ยวไดเปนอยางดี จึงเห็นวาการมีโฮมสเตยเปนท่ีพักสําหรับนักทองเท่ียวเปนอีกหนึ่งทางเลือกที่ดี

เนื่องจากเปนที่พักที่มีราคาไมแพง ดังนั้น จึงขอใหผูประกอบการโฮมสเตยที่ยังไมไดรับอนุญาตอยางถูกตอง 

เรงดําเนินการขออนุญาตและแกไขปรับปรุงใหถูกตองตามกฎหมาย และตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน

วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ ตามคําส่ังหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 6/๒๕๖๒ เรื่อง มาตรการ

สงเสริมและพัฒนามาตรฐานการประกอบธุรกิจโรงแรมบางประเภท  



๗ 

 

จากนั้น ไดมีการแบงกลุมโดยแบงออกเปน ๓ กลุม เพ่ือระดมความคิดเห็น เสนอแนะขอมูล 

ตลอดจนเสนอสภาพปญหาและขอรองเรียนจากผูแทนภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการเกษตร โดยสรุป

สาระสําคัญไดดังนี้  

กลุมท่ี ๑ ภาคราชการ/ทองถิ่น  

นายชํานาญวิทย เตรัตน ผูวาราชการจังหวัดสิงหบุรี ไดนําเสนอภาพรวมการบริหารราชการของ

จังหวัดสิงหบุรีโดยสรุปวา จังหวัดสิงหบุรีไดกําหนดวิสัยทัศนของจังหวัดวา "ศูนยกลางอาหารและเกษตร

ปลอดภัย แหลงทองเท่ียวสรางสรรค สังคมเปนสุข" ซึ่งจากวิสัยทัศนดังกลาว สามารถอธิบายการดําเนินงาน 

ไดดังนี้  

๑. ดานศูนยกลางอาหารและเกษตรปลอดภัย จังหวัดสิงหบุรีไดใหความสําคัญในการสงเสริม

การเกษตรปลอดภัย กําหนดใหมีการใชสารเคมีไดในระดับมาตรฐาน แตในอนาคตอาจมีการทบทวนวาจะ

สามารถเปล่ียนเปนเกษตรอินทรียไดอยางไร เนื่องจากมีปจจัยและองคประกอบท่ีเกี่ยวของหลายประการ 

อาทิ การบริหารจัดการน้ํา ตนทุนการผลิต รวมท้ังการบูรณาการการทํางานรวมกันของหนวยงานภาครัฐที่มี

หนาที่เกี่ยวของ จึงขอฝากทางวุฒิสภาใหมีการออกกฎหมายที่จะสงเสริมใหมีการทําเกษตรอินทรีย  

๒. ดานการทองเท่ียวสรางสรรค แนวทางการพัฒนาดานทองเท่ียวของ จ.สิงหบุรี  คือ 

“เพ่ิมรายไดจากการทองเท่ียวและบริการการทองเท่ียวมีคุณภาพไดมาตรฐาน” ขณะนี้ไดจัดทําโครงการ  

“๒ นอง ทองเมืองสิงห” พาคนนอกชุมชนมาเท่ียวในชุมชน ใหชุมชนไดพัฒนาตนเอง โดยสราง 

อัตลักษณของชุมชน ใชภูมิปญญาของทองถิ่นมาสรางเปนนวัตกรรมเพ่ือขับเคล่ือนเศรษฐกิจของชุมชน  

โดยไมตองใชงบประมาณมาก แตใชความรักและความรวมมือของคนในชุมชน นอกจากนี้ เรื่องของธุรกิจ

โรงแรมและโฮมสเตย ซึ่งจะมาสนับสนุนดานการทองเท่ียว และจะชวยสรางรายไดใหแกคนในชุมชน จะตอง

มีการกําหนดมาตรฐานท่ีชัดเจน ซึ่งหนวยงานสวนทองถิ่นตองเขาไปดูแลใหทุกแหงมีมาตรฐานและสราง

ความประทับใจใหแกนักทองเที่ยว 

๓. ดานการสรางสังคมเปนสุข ปญหาท่ีเปนอุปสรรคขัดขวางการสรางสังคมเปนสุขของจังหวัด

สิงหบุรี คือ ปญหายาเสพติด ปจจุบันผูตองขังของจังหวัดสิงหบุรี มากกวารอยละ ๘๐ เปนคดียาเสพติด  

ซึ่งผูกระทําความผิดสวนใหญมีอายุอยูในชวง ๒๕-๕๐ ป ซึ่งเปนวัยทํางาน ทําใหสูญเสียบุคลากรท่ีเปน 

วัยแรงงาน ทางจังหวัดจึงตองหามาตรการแกไขปญหาดังกลาว โดยใชชุมชนเขามาบําบัดยาเสพติด

นอกจากนี้ ปญหาสําคัญอีกประการหนึ่ง คือ ปญหาอุบัติเหตุ เนื่องจากจังหวัดสิงหบุรีมีทางหลาวงหมายเลข 

๓๒ ตัดผานกลางเมือง ในขณะท่ีประชากรสวนใหญเปนผูสูงอายุ สงผลใหความสามารถในการขับขี่และ

ความสามารถในการมองเห็นลดลง ซึ่งอุบัติเหตุท่ีเกิดขึ้นสวนใหญเปนการขับรถตัดหนาในระยะกระชั้นชิด 

ทางจังหวัดจึงตองมีการหามาตรการมาแกไขเพ่ือลดการเกิดอุบัติเหตุจากสาเหตุดังกลาว 

 โอกาสนี้ สมาชิกวุฒิสภาไดใหขอเสนอแนะในเรื่องของการพัฒนาเกษตรปลอดภัย ซึ่งมีปจจัยสําคัญ

ที่จะมาชวยสนับสนุนคือ การบริหารจัดการน้ําใหมีประสิทธิภาพ โดยใหมีการทําธนาคารน้ําใตดิน เพ่ือแกไข



๘ 

 

ปญหาดังกลาว รวมท้ังประเด็นปญหาตาง ๆ ท่ีประชาชน จังหวัดสิงหบุรี รวมกันสะทอนทั้งประเด็นโรงงาน

อุตสาหกรรม ประเด็นดานการศึกษา และอื่น ๆ วุฒิสภาจะไดนําไปพิจารณาและประสานแจงไปยัง

หนวยงานที่เกี่ยวของตอไป 

กลุมท่ี ๒ ภาคการเกษตร 

 นายคํารณ  ศรีสุนทร เกษตรกร ตําบลบานหมอ อําเภอพรหมบุรี ไดเสนอแนะให ๑) จัดใหมี

สวัสดิการชาวนา เพ่ือใหความชวยเหลือแกชาวนาหรือผูสูงอายุเปนรายเดือน ๒) ขอใหมีพระราชบัญญัติขาว  

เพ่ือคุมครองขาวและชาวนา ๓) ชาวบานหรือเกษตรกรท่ีวางเวนจากการทํานาหรือไมไดทํานาตามท่ีภาครัฐ

ประกาศใหงดเวนทํานา ควรมีนโยบายชวยเหลือหรือสนับสนุนอะไรบาง ๔) การขึ้นทะเบียนหนี้เกษตรกร

ของกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร เกษตรกรสวนใหญไมทราบขอมูลขาวสารของกองทุนหรือเขาไมถึง

ขอมูลดังกลาว ๕) ขอความกรุณาปรับราคาขาวพันธุ กข. ๗๙ ซึ่งทางโรงสีในจังหวัดสิงหบุรีรับซื้อในราคาท่ี

ถูกกวาจังหวัดอื่น ขอใหชวยเหลือเรื่องราคาขาวพันธุ กข. ๗๙ ใหสูงขึ้น เนื่องจากเปนขาวพันธุดี ขาวนิ่ม  

ซึ่งกรมการขาวใหการรับรองและสงเสริมใหเกษตรกรปลูกขาวพันธุดังกลาว 

 นายชมเจริญ ลีลาวิไลลักษณ ไดเสนอให ๑) หนวยงานของรัฐสงเสริมการปลูกพืชหลังทํานา 

เพ่ือใหชาวนาไดมีรายไดหลังฤดูเก็บเกี่ยว และขอใหรัฐบาลสนับสนุนปจจัยการผลิต เชน คาไถนา คาเมล็ด

พันธุ เปนตน และ ๒) เสนอใหสรางแหลงกักเก็บน้ํา และชวยขุดลอกคูคลองหนองบึงในชุมชน  

 นายสมลักษณ ชาตเจริญ อดีตเกษตรอําเภอ ไดเสนอปญหาของโครงการประกันรายไดเกษตรกร 

ผูปลูกขาว เนื่องจากการชดเชยสวนตางราคาไมตรงกับความเปนจริง เชน ขาวเปลือกเจา ไดรับการชดเชย

เกินราคาประกัน ในขณะท่ีขาวหอมปทุมกลับไดสวนตางระหวางราคาประกันรายไดกับราคาเกณฑกลาง

อางอิงในอัตราที่นอยกวาขาวเจา ดังนั้น ขอใหปรับคาชดเชยสวนตางขาวหอมปทุมใหสูงกวาเดิมในการ

ประกันราคาครั้งตอไป 

 นางสาวปาริยา เพ็ชรดวง เกษตรกร ตําบลโพทะเล อําเภอคายบางระจัน เสนอให ๑) ชวยแกไข

ปญหาภัยแลงการบริหารจัดการน้ํากับใหกับเกษตรกร/ภาคการเกษตร ๒) แกไขปญหาราคาผลผลิตตกต่ํา

การถูกกดราคาจากพอคาคนกลาง ๓) ชวยเหลือปจจัยตนทุนการผลิต เนื่องจากปจจุบันตนทุนการผลิตของ

ชาวนาสูงมาก เชน ราคาพันธุขาว คาแรงงานสูง ปุยยาราคาแพง น้ํามันเชื้อเพลิงราคาแพง เปนตน ๔) แกไข

ปญหาหนี้สินพัวพัน และเกษตรกรมีรายไดไมสม่ําเสมอ 

 นายอุทัย  บัวศรีตัน ผูใหญบาน หมูท่ี ๑๐ ตําบลทองเอน อําเภออินทรบุรี เสนอใหชวยแกไข

ปญหาเกษตรกรไมมีรายไดในชวงหนาแลง ขอใหมีโครงการชวยเหลือหรือสงเสริมอาชีพใหกับเกษตรกรท่ี

วางเวนจากการทํานา โดยเฉพาะในชวงเดือนพฤศจิกายน - พฤษภาคม  



๙ 

 

 พันโท สุนทร นพกุลสถิต เสนอใหชวยผลักดันโครงการขุดลอกสันดอนกลางแมน้ําเจาพระยาที่มีสัน

เนินดินกลางลําน้ํา บริเวณ ๓ ชวง ไดแก ชวงที่ ๑ บริเวณพ้ืนท่ีอําเภออินทรบุรี ชวงที่ ๒ บริเวณตําบล 

บางกระบือ อําเภอเมืองสิงหบุรี และชวงที่ ๓ บริเวณหนาวัดสวางอารมณ อําเภอเมืองสิงหบุรี 

 นายเอกราช บุญมี เกษตรกร ตําบลบางระจัน อําเภอคายบางระจัน เนื่องดวยสํานักงานทรัพยากร

น้ําบาดาล ไดมาขุดเจาะบอบาดาลในชุมชน แตปรากฏวามีปญหาสูบน้ําไมขึ้น และมีน้ําไมพอใชสําหรับ 

ทําการเกษตร จึงขอใหสํานักงานทรัพยากรน้ําบาดาลเขามาดําเนินการแกไขใหชาวบานดวย 

 ในการนี้ สมาชิกวุฒิสภา ไดรวมกันตอบประเด็นขอเสนอแนะในเบื้องตน และใหผูแทนสวนราชการ 

ท่ีเกี่ยวของไดชี้แจงและใหขอมูลแกกลุมเกษตรกร ไดแก นายชุมพล ปาลวัฒน หัวหนากลุมสงเสริมและ

พัฒนาเกษตรกร สํานักงานเกษตรจังหวัดสิงหบุรี ไดตอบชี้แจงเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการใน

โครงการประกันรายไดเกษตรกรผูปลูกขาว และทางสํานักงานเกษตรจังหวัดสิงหบุรีมีแผนงานและโครงการ

สงเสริมการปลูกพืชในชวงหนาแลงใหแกเกษตรกรไวเรียบรอยแลว นางสาวศิริลักษณ อุตเถิน หัวหนา

สํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดสิงหบุรี ชี้แจงเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนเกษตรกร และขอ

นําเรื่องที่เกษตรกรในพ้ืนท่ีจังหวัดสิงหบุรียังไมไดรับคาชดเชยไปตรวจสอบขอมูลเพ่ือความถูกตอง และ 

นางสาวเพ็ญศรี รักผักแวน ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัดสิงหบุรี  

ไดชี้แจงเกี่ยวกับการขุดเจาะบอบาดาลวาอยูในความรับผิดชอบของสํานักงานทรัพยากรน้ําบาดาล เขต ๒ 

สุพรรณบุรี และใหแจงปญหาไปยังหนวยงานดังกลาวเพ่ือใหมาดําเนินการแกไขตอไป  

กลุมท่ี ๓ ภาคเอกชน 

๑. การบังคับใชผังเมืองรวมจังหวัดสิงหบุร ี

นายศราวุฒิ ชนะถาวราลักษณ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสิงหบุรี นายวิจิตร  

เลิศไพบูลยวงศ ประธานกรรมการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีสิงหบุรี (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จํากัด และ 

นายสําเนา โพธิระ ตําบลโพกรวม อําเภอเมือง จังหวัดสิงหบุร ีเสนอขอใหชวยเหลือผูประกอบการที่ไดรับ

ความเดือดรอนจากการท่ีกรมโยธาธิการและผังเมืองดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวมจังหวัดสิงหบุรี 

(ปรับปรุงครั้งที่ ๑) โดยขอใหสนับสนุนการบังคับใชผังเมืองรวม จังหวัดสิงหบุรี ใหเปนพ้ืนท่ีสีตามสิทธิ์และ

สถานะท่ีเปนอยูเดิมใหกับสถานประกอบการโรงงาน อาคาร รวมถึงส่ิงปลูกสรางในพ้ืนที่เดิมที่ไดรับ

ใบอนุญาตและกอตั้งกอนป พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่อยูในเขตผังเมืองรวมของจังหวัดสิงหบุรี ทั้งนี้ เพ่ือใหการดําเนิน

ธุรกิจภาคเอกชนในจังหวัดมีการพัฒนาภาคธุรกิจการลงทุนและนําประโยชนในรูปแบบตาง ๆ มาพัฒนา

จังหวัดสิงหบุรีตอไป นอกจากนี้ ยังไดเสนอใหมีการจัดทําผังเมืองเฉพาะที่ไมมีความซับซอน และกําหนดเขต

พ้ืนที่โรงงานเดิมเปนพ้ืนที่สีมวง เพ่ือใหโรงงานสามารถดําเนินการพัฒนาหรือขยายโรงงานไดภายในเขตพ้ืนที่

ของตนเองตามท่ีกฎหมายกําหนด อีกทั้งขอใหภาคราชการออกกฎหมายที่คํานึงถึงความเชื่อมโยงและความ

เปนไปไดในการใชงานจริงดวย 



๑๐ 

 

ในการนี้ สมาชิกวุฒิสภาไดใหขอเสนอแนะในเรื่องของการจัดทําผังเมืองที่ภาครัฐตองเปดโอกาส

ใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการกําหนดทิศทาง เพ่ือใหสอดคลองกับความเปนจริง โดยวุฒิสภาจะได

นําเรื่องดังกลาวเขาสูการพิจารณาของคณะกรรมาธิการเพ่ือประสานไปยังหนวยงานท่ีเกี่ยวของตอไป 

๒. โฮมสเตยและการทองเท่ียวของจังหวัดสิงหบุร ี 

- นายวชัรินทร เรืองฤทธิ์กูล ประธานสภาอุตสาหกรรมการทองเท่ียว จังหวัดสิงหบุรี ใหขอมูล

เกี่ยวกับโฮมสเตยในพ้ืนท่ีจังหวัดสิงหบุรี ซึ่งมีการนําอาคารที่พักมาทําเปนโฮมสเตย และบางสวนใชชื่อ 

โฮมสเตยแตมีลักษณะเปนรีสอรท และยังดําเนินการแบบไมถูกตองตามที่กฎหมายกําหนด   

 ในการนี้ สมาชิกวุฒิสภา ไดใหคําแนะนําวาโฮมสเตยท่ีมีลักษณะเปนรีสอรทควรจะปรับเปน 

รีสอรทและดําเนินการใหถูกตองตามกฎหมาย นอกจากนี้ ไดยกตัวอยางการดําเนินการของกลุมทองเท่ียว

ชุมชนตําบลบานแหลม จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งไดนําบานทรงไทยมาทําเปนโฮมสเตย และไดรับความรวมมือ

จากเพ่ือนบานในละแวกเดียวกันรวมเปนเครือขาย จึงกอใหเกิดการสรางงานและเปนวิสาหกิจชุมชน 

อยางแทจริง มีการกระจายรายได และไดใหคําแนะนําในการจัดระบบโครงการสรางภาคเอกชนท่ีควร

รวมตัวกันระหวางผูประกอบการ ท้ังในสวนของการทองเท่ียว โรงแรม รานอาหาร หรือสวนอื่นที่เกี่ยวของ 

เพ่ือใหเกิดการประสานการทํางานระหวางกัน  

 - การสงเสริมการทองเท่ียวบริเวณ “เทวาลัยพระพรหม”  

  นายวัชรินทร เรืองฤทธิ์กูล ประธานสภาอุตสาหกรรมการทองเท่ียว จังหวัดสิงหบุรี และ 

นางธนิสร แจงสนอง ประธานโอทอปเทรดเดอร จังหวัดสิงหบุรี และกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ขอให

พัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียวบริเวณ “เทวาลัยพระพรหม” โดยจัดสรรพ้ืนที่ใชสอยใหมีความพรอม 

ในการพัฒนาเปนสถานที่ทองเที่ยว จุดพักรถ รานของฝาก และขอใหมีการเชื่อมโยงระหวางคณะกรรมาธิการ

การทองเท่ียวและองคกรทางดานการทองเท่ียวในจังหวัด เพ่ือใหเกิดการพัฒนาอยางตรงจุด แกไขปญหาและ

สงเสริมการทองเที่ยวไดอยางตรงประเด็น ทั้งนี้ นายชํานาญวิทย เตรัตน ผูวาราชการจังหวัดสิงหบุรี  

ไดสงเสริมใหประชาชนไปคาขายในบริเวณดังกลาว แตดวยโครงสรางทางสถาปตยกรรม ทําเลที่ตั้ง ถนนที่มี

แบริเออรกั้น ทางเขามีชัยภูมิท่ีไมเหมาะสม มีหลายเจาของ และไมมีความเหมาะสมจะเปนจุดพักรถหรือ

ขายของ จึงทําใหไมประสบความสําเร็จในการพัฒนาเปนแหลงทองเท่ียว นอกจากนี้ บริเวณดังกลาวยังมี

หนวยงานท่ีรับผิดชอบหลายหนวยงาน กอใหเกิดความสับสนในการประสานงาน จึงขอใหมีความชัดเจน 

ในการมีหนวยงานหลักเปนผูรับผิดชอบเพียงหนวยงานเดียว เพ่ือใหเกิดความสะดวกในการประสานงานหรอื

ดําเนินการตาง ๆ ในสวนที่เกี่ยวของ 

 ในการนี้ สมาชิกวุฒิสภา ไดใหขอเสนอแนะวา ควรนํากลไกประชารัฐ มาเปนตัวการแกไข

ปญหา เนนกลไกใหเกิดประโยชน โดยอาศัยกลไกความรวมมือจากทุกภาคสวน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ

ภาคประชาชน นอกจากนี้ ยังไดกลาวถึงสภาองคกรชุมชนตําบลจังหวัดสิงหบุรี ที่จะสามารถชวยแกไข

ปญหา และนําเสนอแนวทางการพัฒนาตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของได  



๑๑ 

 

 ท้ังนี้ การรับฟงความเห็นระหวางของประชาชน รวมท้ังขอเสนอแนะในประเด็นตาง ๆ  มีรายละเอียด

ปรากฏตามเอกสารตารางสรุปขอมูลเรื่องรองเรียนและการแสดงความคิดเห็นโดยคณะกรรมการโครงการ

สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลาง 

๘. วิธีการประเมินผล 

             สังเกต       สอบถาม            ใชเครื่องมือส่ือสาร  

สัมภาษณ    อื่น ๆ   

 การประเมินผลกิจกรรมในครั้งนี้ใชแบบสํารวจความคิดเห็นเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 

โดยไดรับแบบสํารวจฯ กลับคืน จํานวน ๑๔๖ ชุด และใชวิธีการวิเคราะหขอมูลโดยสถิติเชิงพรรณนา  

 สวนท่ี ๑ ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสํารวจ 

 ๑. เพศ 

เพศ รอยละ (%) 

ชาย ๕๔.๑๐ 

หญิง ๔๕.๙๐ 

รวม ๑๐๐ 

 

 ๒. ระดับการศึกษา    

ระดับการศึกษา รอยละ (%) 

ประถมศกึษา ๔.๘๐ 

มัธยมศกึษาหรือเทียบเทา ๑๐.๓๐ 

อนุปรญิญาหรอืเทียบเทา ๕.๕๐ 

ปริญญาตร ี ๓๘.๔๐ 

สูงกวาปรญิญาตร ี ๔๑ 

รวม ๑๐๐ 

 

 

 

 



๑๒ 

 

  ๓. อาชีพ  

อาชีพ รอยละ (%) 

ขาราชการ ลูกจางของรัฐ พนักงานรฐัวสิาหกิจ ๖๐.๓๐ 

พนักงานเอกชน ๐.๗๐ 

เจาของธุรกิจ/อาชีพอิสระ/คาขาย ๑๑.๐๐ 

ผูใชแรงงาน/รบัจางทัว่ไป ๖.๘๐ 

เกษตรกร/ประมง ๙.๖๐ 

นักเรียน/นักศึกษา ๐.๗๐ 

พอบาน/แมบาน/เกษียณอายุ/วางงาน ๖.๘๐ 

อื่น ๆ ๔.๑๐ 

รวม ๑๐๐ 

  

สวนท่ี ๒ ความคิดเห็นตอการดําเนินกิจกรรมสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 

 

ความคิดเห็น รอยละ (%) 

- ไดรบัทราบเกี่ยวกับบทบาทอํานาจหนาที่ของวฒุิสภาตามรัฐธรรมนญู 

  แหงราชอาณาจักรไทย 

๗๙.๘๗ 

 

- ไดรบัทราบเกี่ยวกับหนาท่ีของวุฒิสภาในการตดิตามผลการดําเนินงาน 

  ของหนวยงานใหเปนไปตามแผนปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตรชาต ิ

๗๐.๕๕ 

- ไดรูจักสมาชกิวฒุิสภาอยางใกลชิด ๕๙.๗๐ 

- ไดรบัความรูความเขาใจเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

  อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

๕๓.๔๒ 

- ไดนาํเสนอปญหาอปุสรรคที่เกิดขึ้นจริงในพ้ืนที่ใหวฒุิสภาและหนวยงาน 

  ที่เกี่ยวของไดรบัทราบ และนําไปสูการแกไขตามอํานาจหนาทีข่องวุฒิสภา 

๔๔.๕๒ 

- ไดแลกเปล่ียนความคดิเหน็เกี่ยวกับประเดน็ขอกฎหมายที่เปนประโยชน 

  ในชวีิตประจําวนั 

๔๑.๗๘ 

 

 

 

 



๑๓ 

 

๙. ผลการดําเนินงาน 

 ๙.๑ เชิงปริมาณ 

 - จํานวนเปาหมายทีต่ั้งไว ๑๕๐ คน 

 - จํานวนผูเขารวม ๒๔๔ คน  

 - แบงออกเปน  

ประชาชนทัว่ไป เด็ก-เยาวชน ผูบริหารโรงเรยีน  

ผูแทนหนวยงานภาครฐั ผูแทนหนวยงานภาคเอกชน  อื่น ๆ           

 กลุมเปาหมายเขารวมโครงการ จํานวน ๒๔๔ คน ประกอบดวย 

 ๑. หนวยงานภาครัฐในระดับจังหวัด ไดแก สวนราชการจังหวัดสิงหบุรี ผูนําองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น กํานันและผูใหญบาน  

 ๒. ประชาชนทั่วไป ไดแก หอการคาจังหวัดสิงหบุรี เกษตรกร ผูนําชุมชน เครือขายผูนํานัก

ประชาธิปไตยวุฒิสภาจังหวัดสิงหบุรี  

 ๓. ส่ือมวลชน ไดแก สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดสิงหบุรี หนังสือพิมพคมชัดลึก เนชั่นทีวี 

ชอง ๒๒ มวลชนสิงห ๕ เหลาทัพ/อินทรบุรีเรดโิอ FM 103 หนังสือพิมพประชาไท-๗๗ ขาวเด็ด และมติชน 

 ๙.๒ เชิงคุณภาพ 

 ผลลัพธ/ความพึงพอใจ พบวา ประชาชนมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ และ 

ไดรับทราบเกี่ยวกับวัตถุประสงคของการจัดโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน บทบาทหนาท่ีและอํานาจของ

วุฒิสภา พรอมท้ังไดรวมแสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ และไดแจงใหคณะกรรมการโครงการฯ ทราบถึง

ปญหากฎหมาย ความเดือดรอน ขอรองเรียน ตลอดจนขอเสนอแนะตาง ๆ  

 ๙.๓ เชิงเวลา 

                เหมาะสม              ไมเหมาะสม                  

                     อื่น ๆ .................................... 

  ๙.๔ งบประมาณดําเนินการ 

                เพียงพอ/เหมาะสม             ไมเพียงพอ          

 

1๑๐. ขอสังเกต (ไมมี)1  

 

 

 

 

  



๑๔ 

 

1๑๑. ขอเสนอแนะ1   

 ๑๑.๑ ขอเสนอแนะจากประชาชน  

  ๑) ขอใหแยกแตละกลุมประชาชนท่ีมีปญหาออกจากกัน เพ่ือจะไดปรึกษาหารือและ

เสนอแนะถึงปญหาและการแกไขปญหาตาง ๆ อยางละเอียดและมีประสิทธิภาพมากกวานี้ 

  ๒) ขอใหสมาชิกวุฒิสภาใชภาษากฎหมายใหนอยที่สุดเพ่ือใหภาคประชาชนฐานรากไดเขาใจ

มากขึ้น   

 ๑๑.๒ ขอเสนอของฝายเลขานุการฯ 

  ๑) การแบงกลุม ควรมีหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับประเด็นนั้น ๆ อยูในกลุม เพ่ือรับฟงและตอบ

ขอซักถามจากประชาชนไดอยางถูกตองครบถวน  

  ๒) ควรสรางบรรยากาศในการลงพ้ืนท่ีใหมีความเรียบงายเปนกันเอง เปดโอกาสให

ประชาชนแสดงความคิดเห็นอยางเต็มที่ 

 

 

1************************* 

 

 

 

ฝายเลขานุการคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภา 

พบประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคกลาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๕ 

 

ประมวลภาพ 

โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคกลาง 

วันศุกรท่ี ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

ณ หอประชุมองคการบริหารสวนจังหวัดสิงหบุรี อําเภอเมืองสิงหบุร ีจังหวัดสิงหบุรี 

 

  

  



๑๖ 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 



๑๗ 

 

  

  

  

  

 

 

  

  

  



๑๘ 
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